

รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นเสนอผู้บริหาร

ข้อมูล วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เหตุการณ์ กรณีเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สถานที่เกิดเหตุ บ่อขยะ ที่ตั้งอยู่หมู่ ๑๐ บ้านหนองหอย ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

วันที่เริ่มเกิดเหตุ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ วันที่ได้รับแจ้งเหตุ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

สถานการณ์

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี บ่อขยะมีพื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ บ่อขยะประเภทเทกอง ขยะสูงประมาณ ๓ เมตร บริเวณโดยรอบกองขยะมีบ่อน้ำดินขุดและเป็นพื้นที่สวนยูคาลิปตัส ซึ่งไม่มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากบ่อขยะ ไม่มีการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ ไฟไหม้ขยะประมาณ ๖ ไร่ โดยสามารถควบคุมเพลิงได้ในช่วงเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ แต่ยังมีควันอยู่ตลอดเวลา และยังมีการปะทุขึ้นเป็นระยะ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการใช้รถแบ็กโฮดันกองและฉีดพ่นน้ำ คาดว่าจะสามารถยุติสถานการณ์ได้ในวันนี้

การระดมทรัพยากรรถดับเพลิง และอุปกรณ์เข้าระงับเหตุ ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม จำนวน ๑ เครื่อง ๒) เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงกระทงายม รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ๕) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตม รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ๖) เทศบาลตำบลกรอกสมบุรณ์ รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ๗) ภาคเอกชน รถแบคโฮ จำนวน ๒ คัน ๘) มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด ๙) มูลนิธิร่วมกตัญญู ปราจีนบุรี ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

ข้อมูลการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย

- คุ่มบ้านระยะ ๓๐๐ เมตร มีบ้านจำนวน ๓ หลัง มีผู้พักอาศัย จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย เด็กเล็ก ๑ คน วัยกลางคน ๓ คน และผู้สูงอายุ ๒ คน (มีโรคประจำตัวเบาหวาน) โดยขณะเกิดเหตุได้ไปพักอาศัยอยู่บ้านญาติในพื้นที่ ปัจจุบันโดยเด็กเล็กได้ย้ายออกไปอยู่กับญาติ เหลือผู้ใหญ่ ๕ คน

- คุ่มบ้านระยะ ๗๐๐ เมตร มีบ้านจำนวน ๘ หลัง มีผู้พักอาศัย จำนวน ๑๙ คน ประกอบด้วย เด็กเล็ก ๑ คน วัยกลางคน ๑๖ คน และผู้สูงอายุ ๒ คน โดยผู้สูงอายุย้ายออกไปอยู่กับญาติที่โป่งไผ่ จำนวน ๑ คน คงเหลือในพื้นที่ จำนวน ๑๘ คน

- คุ่มบ้านระยะ ๑ กิโลเมตร มีบ้านจำนวน ๑๔ หลัง มีผู้พักอาศัย จำนวน ๓๗ คน ประกอบด้วย เด็ก ๔ คน วัยกลางคน ๒๕ คน และผู้สูงอายุ ๘ คน ยังไม่มีการย้ายออก

/จากการ...

จากการสอบถามประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ พบว่า มีอาการแสบจุก จำนวน ๖ คน แสบคอ จำนวน ๖ คน หายใจลำบาก จำนวน ๖ คน ปวดศีรษะ/เวียนศีรษะ จำนวน ๕ คน และแสบตา จำนวน ๕ คน ผลกระทบด้านสุขภาพ ภาวะเครียดไม่ตกกังวล ๕ ราย ภาวะตื่นตระหนกแพนิค ๒ ราย ภาวะนอนไม่หลับ ๔ ราย และภาวะซึมเศร้า ๑ ราย โดยประชาชนส่วนใหญ่มีภาวะเครียดวิตกกังวล นอนไม่หลับ ซึมเศร้า ภาวะแพนิคหรือหวาดกลัว โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ได้รับผลกระทบได้มีการดูแลตัวเองในระดับหนึ่ง แต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบเริ่มมีความกังวลมากขึ้น เริ่มนอนไม่หลับมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เกือบ ๑๐๐% มีความวิตกกังวล นอนไม่หลับและมีภาวะเครียด และพบผู้สูงอายุมีภาวะเครียดรุนแรง ๑ รายเนื่องจากได้รับผลกระทบมานานแล้ว เริ่มมีความรู้สึกว่าจะทนไม่ไหวเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากเหตุการณ์ จึงได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจโดยทีมเยียวยาจิตใจจากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่าง ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

มาตรการที่ดำเนินการ

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่สนับสนุน N๔๕ ให้กับผู้ผจญเพลิง
๒. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลศรีมหาโพธิประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลผลกระทบสุขภาพและลงพื้นที่เยี่ยมเยียนจิตใจ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจิตของประชาชน
๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชนในกรณีไฟไหม้บ่อยๆ

มาตรการที่จะดำเนินการต่อไป

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รอบบ่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ๐-๕ ปี นักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ และสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่น
๒. ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงรายงานผลหากพบประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
๓. ให้พื้นที่เตรียมแผนเผชิญเหตุการณ์ กรณีอาจเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ซ้ำ
๔. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพแก่กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ผจญเพลิงและผู้เกี่ยวข้อง โดยการสำรวจและเฝ้าระวังตามแบบคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ข้อมูลอื่น ๆ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิได้ร่วมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ



